
 

136. löggjafarþing 2008–2009.
Þskj. 544  —  314. mál.

Fyrirspurn
til samgönguráðherra um ljósleiðarastrengina Farice og Danice.

Frá Ármanni Kr. Ólafssyni.

Hversu mikil er flutningsgeta ljósleiðarastrengjanna Farice annars vegar og Danice hins
vegar og hversu mikið er búið að selja af flutningsgetunni nú þegar?


